

“ผู้ว่าฯ กทพ.” สุดเหวี่ยงเงาผู้สมัครลุ้น 2 วันสุดท้าย-คาดขยายอีก 1 เดือน

ผู้จัดการรายวัน 360° – สมัครผู้ว่าการ กทพ. สุดเจียบ ลุ้น 2 วันสุดท้าย กระแสจับตา รองผู้ว่าการ ที่คาด อยู่ระหว่างตัดสินใจ ด้าน “สุรงค์” เผย อาจต้องขยาย เวลารับสมัครอีก 1 เดือน แน่ขึ้นทางด่วนใช้ Easy Pass เลี่ยง “โควิด-18”

แหล่งข่าวจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จากที่ กทพ. ได้เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. โดยให้ผู้สนใจยื่น เอกสารการสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มี.ค. 2563 จนถึงวันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 2563 นั้น ล่าสุด วันที่ 25 มี.ค. ยังไม่พบมีผู้ยื่นสมัคร โดยขณะที่เหลือเวลา

อีก 2 วัน ซึ่งอาจจะม่ผู้สมัครในวันสุดท้าย

ทั้งนี้ จากปัญหาข้อพิพาทต่างๆ และสถานการณ์ ของ กทพ. ที่ผ่านมา ทำให้ อาจส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจต่อผู้ที่จะยื่นสมัครได้ โดยเฉพาะจากคนนอก ส่วนคนในนั้น ในระดับรองผู้ว่าฯ ถือว่ายังค่อนข้าง เจียบ ซึ่งอาจเป็นการรอดูท่าที และกระแสในวัน สุดท้ายก่อนตัดสินใจ โดยรองผู้ว่า กทพ. 2 คนที่ถูก จับตาว่าอาจจะยื่นสมัคร ได้แก่ นายดำเกิง ปานข้า รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ กทพ. ทำหน้าที่รักษาการ ผู้ว่าการ กทพ. และนางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ ว่าการฝ่ายบริหาร

นายสุรงค์ บูลกุล ประธาน กรรมการ (บอร์ด) กทพ. กล่าวว่า ทราบว่า ขณะนี้ยังไม่ผู้สมัครเข้ารับ การสรรหาผู้ว่าการ กทพ. ซึ่งต้องรออีก 2 วันที่เหลือ ว่าจะเป็นอย่างไ หากไม่มีผู้สมัครเลย หรือมีผู้สมัคร เพียง 1-2 คน มีแนวโน้มว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ที่มีนายสุราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นประธาน คงต้องพิจารณา ขยายเวลารับสมัคร ออกไปอีก ซึ่งอย่างน้อยอาจจะขยายอีก 1 เดือน

สำหรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ทำให้มีประชาชนส่วนหนึ่ง ทำงานที่บ้านเพื่อลดการเดินทาง และอยู่ในที่ชุมชน หนาแน่นนั้น ส่งผลให้ปริมาณการจราจรบนทางด่วน ลดลงไปด้วย

อย่างไรก็ตาม กทพ. ขอให้ผู้ใช้ทางด่วนเปลี่ยน มาใช้บัตร Easy Pass แทนการใช้เงินสดเพื่อ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญ โดย สามารถสมัครใช้บัตร Easy Pass ได้ที่ด่านเก็บค่า ผ่านทางทุกด่าน ระหว่างเวลา 05.00-22.00 น. หรือ ที่จุดพักรถสถานีบริการน้ำมันปตท.บางนา (ขาออก) โดยใช้แค่บัตรประชาชนหรือสำเนาบัตร หรือสมัคร ออนไลน์ผ่าน True Money wallet โดยจะจัดส่ง บัตร Easy Pass ให้ถึงบ้าน.